



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ภาวะธุรกิจโดยรวมในภาคใต้ยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากรายได้เกษตรกรลดลงจากราคายางพาราที่อยู่ในระดับต่ำ ภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง และระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์ระเบิดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้อัตราการจองห้องพักล่วงหน้าลดลง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่ยังคงขาดแคลนวัตถุดิบ แม้ว่าผลผลิตกุ้งจะเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิตในปัจจุบัน ขณะเดียวกันคำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ลดลงตามความต้องการซื้อจากตลาดหลักจีน อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อถุงมือยางจากตลาดสหรัฐอเมริกายังขยายตัว

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าภาวะธุรกิจในภาคใต้โดยรวมจะชะลอตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายลงและมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ภาครัฐได้ประกาศยกเลิก Curfew ทำให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวล เป็นสัญญาณดีต่ออัตราการจองห้องพักล่วงหน้าให้ปรับตัวดีขึ้นได้ เว้นแต่กลุ่มสัมมนาของส่วนราชการที่ยังชะลอจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ล่าช้า

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จำนวน 80 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (13 ราย) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ (3 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและเพาะเลี้ยง (12 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง (3 ราย) อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (12 ราย) การค้า - ค่าปลีการค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า (10 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ (17 ราย) สถาบันการเงิน (8 ราย) และอื่น ๆ (2 ราย หอการค้า/สภาอุตสาหกรรม)

ภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มูลค่ายอดขายในภาคอุตสาหกรรมลดลงเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามราคาขายที่ปรับลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงในอุตสาหกรรมยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลกระป๋อง ส่วนอาหารทะเลแช่แข็งเป็นการลดลงตามคำสั่งซื้อจากตลาดหลัก อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปที่ยังคงทรงตัว ขณะที่อุตสาหกรรมถุงมือยางยังขยายตัว รวมทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบและอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่ไม่ใช่กุ้ง ที่การผลิตเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การผลิตและการส่งออกลดลงตามคำสั่งซื้อที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเข้มงวดของรัฐบาลจีนในการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเงิน ทำให้ Trader ในจีนชะลอคำสั่งซื้อในช่วงนี้และเร่งขายสต็อกยางพาราในราคาต่ำกว่าราคาของไทย อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อน้ำยางข้นยังคงมีเข้ามาต่อเนื่อง

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าการผลิตและการส่งออกยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า จากคำสั่งซื้อที่จะมีเข้ามามากขึ้น หลังจากสต็อกยางพาราที่จีนมีการระบายออกไปบางส่วน ส่วนราคายางพาราคาดว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามคำสั่งซื้อจากตลาดหลักจีน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ และสต็อกที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า สำหรับราคาขายไม้ยางพาราแปรรูปลดลงตามราคาวัตถุดิบไม้ท่อนที่ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.10-2.40 บาทในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90-2.00 บาท ส่งผลให้มูลค่ายอดขายลดลงผลจากราคายางพาราที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรเริ่มโค่นต้นยางมากขึ้นทำให้วัตถุดิบไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ปริมาณคำสั่งซื้อน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ราคาขายมีแนวโน้มลดลง จากเศรษฐกิจจีนที่ยังชะลอโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์

อุตสาหกรรมถั่วมีอย่าง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การผลิตและส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากคำสั่งซื้อที่ยังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เริ่มประสบปัญหาการแข่งขันทางด้านราคาจากมาเลเซีย ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ทั้งการใช้วัตถุดิบที่เป็นยางสังเคราะห์ซึ่งมีความผันผวนด้านราคาน้อยกว่ายางธรรมชาติ รวมถึงต้นทุนพลังงานและแรงงานที่ต่ำกว่าไทย

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าปริมาณการผลิตและการส่งออกน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากถั่วมีอย่างยังเป็นสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้ผู้ผลิตใช้กำลังการผลิตเต็มที่ กอปรกับความต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคและนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซล จากการที่รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลจาก B3.5 เป็น B7 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 รวมทั้งมีโรงงานเปิดใหม่และขยายกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้การแข่งขันซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.83 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.43 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ยังคงสูงกว่าราคาตลาดโลก ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการส่งออก

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 การผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนตามวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น จากการขยายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า การผลิตลดลงเนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตในปัจจุบัน กอปรกับมีการขยายโรงงานและกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด เช่น สุราษฎร์ธานี และ กระบี่ จะส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การผลิตปลาและหมึกแช่แข็งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตออกสู่ตลาดมากและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดยุโรป จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายได้เปลี่ยนวัตถุดิบมาใช้หมึกแทนกุ้งขาวมากขึ้น ทำให้การแข่งขันซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหมึก ปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

สำหรับการผลิตและส่งออกกุ้งขาวเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากผลผลิตกุ้งที่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น สะท้อนจากอัตราการรอดของกุ้งที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 (จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 10-20) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเกษตรกรได้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขนาด 70-80 ตัว/กิโลกรัม มากขึ้น เนื่องจากมีอัตราการรอดสูง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เป็นผลจากเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งเพียงร้อยละ 50 เนื่องจากยังกังวลกับปัญหาโรคระบาด EMS ที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้ราคากุ้งยังทรงตัวในระดับสูง โดยกุ้งขาวขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.68 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 259.81 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.3

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 การผลิตและส่งออกหมึกแช่เย็นแช่แข็งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ขยายตลาดใหม่มากขึ้น เช่น อังกฤษ กอปรกับผู้ผลิตได้ไปออกบูทงานแสดงซีฟู๊ดโชว์ ที่ประเทศเบลเยียม ปัจจุบันคำสั่งซื้อเริ่มเข้ามาบ้างแล้ว รวมทั้งการส่งออกกุ้งเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จากการที่ได้มีการปรับปรุงวิธีการเลี้ยง เช่น การเลี้ยงแบบตราดโมเดล¹ ซึ่งจะให้มีอัตราการรอดสูงขึ้นส่งผลให้ราคามีแนวโน้มลดลง คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณต้นปี 2558

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การผลิตและการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากคำสั่งซื้อของตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่ต่ำลงตามการลดลงของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาที่ต่ำลง ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลง

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าการผลิตและการส่งออกจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดน่านน้ำ ราคาวัตถุดิบจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ไม่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน สำหรับคำสั่งซื้อจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ธุรกิจท่องเที่ยวในภาคใต้ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และตอนล่าง อัตราการเข้าพักและการใช้บริการท่องเที่ยวเพื่อจัดสัมมนา ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผลจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัยภายในประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ที่จำนวนนักท่องเที่ยวชะลอตัว ทั้งนี้ จำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นมากในจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อัตราการเข้าพักในภูเก็ตลดลง

¹ ตราดโมเดล คือ การเลี้ยงน้ำให้มีวัฏจักรไนโตรเจน โดยทำให้น้ำมีค่าแอมโมเนีย (NH₄) ไม่เกิน 2 ppm ที่ pH ไม่เกิน 8.0 เพราะถ้าเกินจะทำให้กุ้งตายได้ ส่วนไนไตร (NH₂) ควรมีค่าไม่เกิน 2 ppm ในที่ pH ต่ำกว่า 7.5 จะทำให้ไนไตรเป็นพิษ ส่วนไนเตรทจะมีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ถ้ามากน้ำจะเค็มน้อย น้ำจะใส ชั้นตอนของวัฏจักรไนโตรเจน คุณภาพน้ำจะไม่ตก กุ้งแข็งแรง ต้านเชื้อโรคได้ดี

นอกจากนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ล่าช้า ทำให้กลุ่มประชุมสัมมนาลดลง สำหรับภาคใต้ตอนล่าง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เป็นผลจากเหตุการณ์ระเบิดในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และปัญหาการขนส่งที่มาจากมาเลเซียไม่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นได้นอกจากจังหวัดสงขลา ขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ปัญหาการเมืองภายในของประเทศไทยที่ให้นักท่องเที่ยวรัสเซียลดลง และเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลกทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เดินทางเข้ามาในช่วงนี้ลดลง ทั้งนี้ผู้ประกอบการบางรายได้ปรับตัวโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใหม่ ๆ เช่น การจัดโครงการเปิดค่ายสอนการชกมวยสำหรับนักชกต่างประเทศ

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากผลของการประกาศยกเลิก Curfew กอปรกับสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลและมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาการขนส่งจากมาเลเซียที่ยังยึกเยื้อ

ธุรกิจการค้า

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งสินค้าคงทน และสินค้าฟุ่มเฟือย กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การลดลงของรายได้เกษตรกรจากราคายางพาราที่อยู่ในระดับต่ำ และภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นยังคงทรงตัว นอกจากนี้ สินค้าที่มีมูลค่าสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับบนยังขยายตัวได้ ทั้งนี้ การทำหน้าที่ของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเร่งดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แนวโน้มการบริโภคดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ปรับเพิ่มขึ้นในรอบ 14 เดือน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าการอุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลายและมีความชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการซื้ออาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ชะลอตัวลงชัดเจน สะท้อนจากจำนวนผู้เข้าชมโครงการที่ลดลงและเวลาในการตัดสินใจซื้อที่นานขึ้น ในด้านที่อยู่อาศัยแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ความต้องการซื้อยังคงมีต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนผู้เข้าชมโครงการ รวมถึงการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่เริ่มมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ภาระหนี้ที่สูงขึ้น และความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้ยอดขายยังคงชะลอตัว สำหรับธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังขยายตัวตามการก่อสร้างที่ต่อเนื่องจากโครงการในปี 2556 เพื่อส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าภายในปี 2557 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างบางรายได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นแบบโฮม ซูลูชั่น เช่นเตอร์ มากขึ้น เพื่อให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบปรับตัวดีขึ้น จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนการเปิด

โครงการใหม่ยังคงชะลอจนถึงสิ้นปี 2557 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการเปิดโครงการบ้านแนวราบที่เป็นโครงการเล็กบ้าง โดยโครงการใหญ่จะเริ่มเปิดในปี 2558 ตามความต้องการที่น่าจะฟื้นตัวและเพื่อรองรับการเปิด AEC

การลงทุนภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ผู้ประกอบการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายกำลังการผลิตและขยายสาขาใหม่ โดยอุตสาหกรรมน้ำยางข้น มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ มีการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่ประเทศพม่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ อุตสาหกรรมยางแท่ง ได้ขยายโรงงานไปยังต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังชะลอการเปิดดำเนินการเพื่อดูทิศทางราคายางพารา อุตสาหกรรมอาหารทะเลได้เพิ่มสายการผลิตเพื่อผลิตสินค้าใหม่เพื่อทดแทนวัตถุดิบ (กุ้ง) ที่ยังขาดแคลน อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีการซื้อที่ดินเพื่อปลูกปาล์มและเปิดเป็นลานเทในต่างจังหวัด ธุรกิจการค้ามีการสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่ซึ่งเป็นการลงทุนต่อเนื่องและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2558 รวมถึงการขยายสาขาเพิ่มและธุรกิจโรงแรม มีการขยายและปรับปรุงห้องพัก ห้องประชุม

แนวโน้มการลงทุนในปี 2557 คาดว่ายังคงมีการลงทุนตามแผนงานที่วางไว้ โดยผู้ประกอบการบางรายมีแผนลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ สร้างโรงแรมในต่างจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2557 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและกระป๋องมีแผนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อผลิตสินค้าเกรด Premium และเพิ่ม Line การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีแผนขยายกำลังการผลิต Biogas เพิ่มอีก 1.4 เมกะวัตต์

แรงงาน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างลดความตึงตัวลงและมีแนวโน้มดีขึ้น การเข้าออกของแรงงานลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยังขาดแคลนวัตถุดิบ กอปรกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ชะลอการขึ้นโครงการใหม่ รวมทั้งราคายางพาราที่ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้แรงงานระดับล่างขาดแรงจูงใจในการรับจ้างกรีดยาง อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าสถานการณ์แรงงานทรงตัว ผู้ประกอบการบางรายมีแนวโน้มจ้างแรงงานเพิ่ม เพื่อรองรับการเพิ่มสายการผลิต

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ปัจจุบันต้นทุนการผลิตที่ไม่ใช่วัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 ในด้านวัตถุดิบหมึกราคาสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งแข่งขันซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ทดแทน ธุรกิจโรงแรม ต้นทุนสูงขึ้นจากราคาอาหารสดและค่าพลังงานเป็นสำคัญ ธุรกิจการค้า ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น ตามการปรับราคาสินค้าของ Supplier ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ตามราคาวัสดุก่อสร้างและราคาที่ดิน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลกระป๋อง (ทูน่า) ลดลงตามราคาวัตถุดิบ ทั้งนี้ ธุรกิจการค้าสามารถปรับราคาขายสินค้าได้มากกว่าธุรกิจอื่น

แนวโน้มต้นทุนการผลิตและราคาขายในปี 2557 คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นตามค่าพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้าที่มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า FT) ส่วนอุตสาหกรรมยางพาราและอาหารทะเลกระป๋อง ต้นทุนมีแนวโน้มใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า

ภาคการเงิน

เงินฝากธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ เนื่องจากรายได้เกษตรกรลดลงตามราคาพืชผลเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ ภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำ กระตุ้นให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการฝากเงินโดยซื้อกองทุน หรือ พันธบัตร ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามากขึ้น ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่ค่อนข้างสูง มีผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งถอนเงินฝากเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น

ด้านสินเชื่อชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ผ่านการอนุมัติมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เริ่มลดลง

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
มิถุนายน 2557